

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ



เทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือมาติดต่อ

กองช่างเทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการให้บริการ

ที่	งานบริการ	เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ	ขั้นตอนการให้บริการ	ระยะเวลาโดยประมาณ	สถานที่ติดต่อ	หมายเหตุ
๑	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอาคาร	๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ๔.คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ๕.แบบแปลนแผนผัง ๖.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ๗.กรณีสร้างในที่ดินของคนอื่นต้อง ๗.๑ มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ๗.๒ สำเนาเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินรับรอง ๘.อาคารก่อสร้างเป็นคอนกรีต ทนไฟหรืออาคารพิเศษต้องมี รายการคำนวณประกอบ ๙.อาคารที่อยู่ในข่ายควบคุม ตาม พ.ร.บ.วิศวกรรมต้องมี หนังสือรับรองจากวิศวกรรม ควบคุม ๑๐.อาคารก่อสร้างห่างจาก เขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องมีใบยินยอมจากเจ้าของ ดินข้างเคียง ๑๑.กรณีที่ดินติดภาระจำนอง กับทางธนาคารต้องมีใบ ยินยอมจากธนาคารให้ ก่อสร้างได้	๑.ยื่นคำร้องพร้อม เอกสารหลักฐาน ๒.ตรวจสอบ ๓.อนุมัติ ๔.ออกใบอนุญาต	๗ วันทำการ	กองช่าง	ลักษณะอาคารที่ต้อง ยื่นขอรับใบอนุญาต ๑.อาคารก่อสร้างใหม่ ๒.ดัดแปลงต่อเติม อาคาร ๓.ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงผิดไปจาก ใบอนุญาต ๔.รื้อถอนเคลื่อนย้าย อาคาร ๕.เปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อการอื่น ๖.ดัดแปลงที่จอดรถ ทางเข้าออก ค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาต ๑.ใบอนุญาตก่อสร้าง ๒๐ บาท ๒.ใบอนุญาตดัดแปลง ๑๐ บาท ๓.ใบอนุญาตรื้อถอน ๑๐ บาท ๔.ใบอนุญาต เคลื่อนย้าย ๑๐ บาท
๒	หนังสือรับรองสิ่งปลูก สร้าง	๑.สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ๔.ภาพถ่ายอาคาร	๑.ยื่นคำร้องพร้อม เอกสารหลักฐาน ๒.ตรวจสอบ ๓.อนุมัติ ๔.ออกหนังสือ รับรอง	๑ วันทำการ	กองช่าง	ไม่มีค่าธรรมเนียม

ที่	งานบริการ	เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ	ขั้นตอนการให้บริการ	ระยะเวลาโดยประมาณ	สถานที่ติดต่อ	หมายเหตุ
๓	ขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน	๑.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง ๒.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่ดินบุคคลเป็นผู้แจ้ง) ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนที่ดินบุคคลผู้แจ้ง ๔.หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนผู้แจ้ง ๕.รายการคำนวณ ๖.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จะทำการขุดดิน ถมดิน ๗.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ๘.แผนผังที่จะทำการขุดดิน ถมดินและแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินบริเวณข้างเคียง	๑.ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน ๒.ตรวจสอบ ๓.อนุมัติ ๔.ออกใบอนุญาต	๑ วันทำการ	กองช่าง	ค่าธรรมเนียมขุดดิน-ถมดิน ๑.ไปรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๔.	ขอให้แก้ไขความเดือดร้อน	๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.ภาพถ่าย	๑.ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน ๒.ตรวจสอบ รายงาน ๓.ดำเนินการแก้ไข ๔.แจ้งให้ผู้ร้องทราบ	๑ วันทำการ	กองช่าง	ไม่มีค่าธรรมเนียม